



ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง
ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
รอบแรก และแจ้งรายละเอียดในการปฏิบัติ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในสังกัดศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการขั้นตอนการสอบต่าง ๆ ได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง และขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้สอบคัดเลือกได้ และ
ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง ดังต่อไปนี้.-

๑. ผู้สอบคัดเลือกได้

รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๐๐๔	นายชยุต วรกฤตนิธิโชติ	

๒. ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง

รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๐๑๑	นายอิทธิพล ภูศรี	

๓. ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้สอบคัดเลือกได้ และผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง

๓.๑ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ และผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง นำบัตรประจำตัวสอบโดยมีรูปถ่าย
ของผู้สมัครติดอยู่ และบัตรประจำตัว ประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ มีตราของหน่วยราชการ
ประทับรับรอง ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก กองบังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อรายงานตัวรับฟังคำสั่งชี้แจงจาก
เจ้าหน้าที่ หากไม่มารายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้สอบคัดเลือกได้


๓.๒ หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้สอบคัดเลือกได้ และผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง ที่ยังไม่ทราบผล
เช่น ผลการตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษา และผลการตรวจสอบข้อมูลทางทหาร เป็นต้น หากผลการตรวจดังกล่าว
ปรากฏว่า มีประวัติ หรือความประพฤติขัดต่อระเบียบที่กำหนดไว้ หรือผลการตรวจโรคไม่มาก่อนหรือหลังการ
บรรจุเข้ารับราชการตำรวจ และแพทย์ลงความเห็นว่าขัดต่อการเข้ารับราชการตำรวจ หรือพบภายหลังว่า
หลักฐานในการยื่นสมัครไม่ถูกต้อง หรือขาดคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นความบกพร่อง
ของผู้สมัครเอง จะอ้างว่าไม่ทราบ หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังไม่ได้ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

อนึ่ง ผู้ได้รับ...

อนึ่ง ผู้ได้รับผลกระทบตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจฉบับนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันรับทราบประกาศ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่ง หรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการยื่นอุทธรณ์ หรือพ้นกำหนด ๙๐ วันที่ได้ยื่นอุทธรณ์ในกรณีที่มีได้รับผลอุทธรณ์

ประกาศ ณ วันที่  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลตำรวจโท


(ศักดา เตชะเกรียงไกร)

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ